



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'วรากรณ์' ชี้ม.รัฐออกนอกระบบทำให้ม.เอกชนกลัว

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยว่า เท่าที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดคิดว่าที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันยังมีความเข้าใจผิดอีกมาก เพราะการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยไม่ใช่การเปลี่ยนการเป็นเจ้าของ โดยมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบยังคงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากการเป็น ข้าราชการมาเป็นพนักงานราชการ ซึ่งที่ผ่านมามากได้บรรจุเป็นข้าราชการจะสอนดีหรือไม่จะทำงานวิจัยหรือไม่ก็สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นพนักงานราชการจะต้องมีการประเมินตามสัญญาจ้างหากไม่ผ่านการประเมินก็ต้องออกไป ส่วนเรื่องเงินเดือนหากเป็นมหาวิทยาลัยในระบบไม่ว่าจะจบสาขาใดมาก็ตามจะได้รับเงินเดือนเท่ากัน แต่เมื่อออกนอกระบบระดับของเงินเดือนจะแตกต่างกันตามสาขาที่จบมาขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยนั้นๆจะให้ความสำคัญกับสาขาใด นอกจากนี้สิ่งที่แตกต่างอีกประการคือ การบริหารงานจะจบภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่เป็นแม่บ้านเคยมาทำงานสายกลับบ้านเร็วเพื่อไปรับลูกก็จะไม่สามารถทำได้แล้ว หรือบางคนอาจจะมีชื่อเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแต่ไปรับเป็นที่ปรึกษาบริษัทภายนอกโดยไม่มาสอนนักศึกษา ก็จะไม่อีกแล้ว เป็นต้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการออกนอกระบบก็มีมุมที่เป็นด้านลบด้วยเช่นกัน อาทิ เสรีภาพทางวิชาการที่อาจ จะลดลงได้ เช่น หากมีการเสนอผลงานที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในทางลบมาก ๆ รัฐบาลอาจจะไม่สนับสนุนงบประมาณก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างมาก แต่สำหรับเรื่องของค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายที่มองกันว่าจะต้องสูงขึ้นหากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้นโดยส่วนตัวตนไม่ค่อยเชื่อ เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถขึ้นค่าเล่าเรียนได้อยู่แล้ว ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็ต้องพิจารณาว่าหากขึ้นค่าเล่าเรียนแล้วจะมีใครมาเรียนหรือไม่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือค่าเล่าเรียนในแต่ละสาขาจะไม่เท่ากัน เช่น สาขาวิทยาศาสตร์จะต้องสูงกว่าสาขาสังคมศาสตร์ เป็นต้น เพราะการจัดการเรียนการสอนจะสะท้อนต้นทุนมากขึ้น และอีกประเด็นที่เป็นด้านลบคือหากการบริหารไม่ดี ผู้บริหารไม่มีธรรมาภิบาลพนักงานอาจจะถูกรังแกได้

"นอกจากนี้สิ่งที่รู้สึกเป็นกังวลมากคือเรื่องที่ต้องแข่งขัน อาจารย์จะถูกบีบให้ทำงานวิจัยมากขึ้น หมายถึงต้องทำงานหนักขึ้นซึ่งผมมองว่าในเชิงวิชาการจะดีกว่าการเป็นมหาวิทยาลัยในระบบแน่นอน เช่น ม.มหิดล ที่ออกนอกระบบไปผมว่าเหมือนติดปีกแล้วและถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบกันมาก ๆ ผมว่ามหาวิทยาลัยที่จะเจ๊งคือมหาวิทยาลัยเอกชน คนที่บอกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนจะรุ่งเรื่องถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบกันหมดเป็นการพูดของคนที่ไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่อง ผมมาจากมหาวิทยาลัยเอกชนรู้ดีว่ามหาวิทยาลัยเอกชนกลัวมหาวิทยาลัยออกนอกระบบที่สุด เพราะเมื่อออกนอกระบบแล้วเขาจะทำอะไรได้คล่องตัวเหมือนกับมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งน่ากลัวมาก " รศ.ดร.วรากรณ์กล่าว